
 
 

อย. เรงแกปญหาเชื้อดื้อยา ขยายเวลารับฟงความคิดเห็น 

มาตรการควบคุมยาตานจุลชีพ ครอบคลมุทุกมิติมากขึ้น 

  

  อย. เดินหนา เรงแกปญหาเชื้อดื้อยา ขยายเวลาการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตอ

มาตรการควบคุมยาและปรบัประเภทยาตานจุลชีพสําหรับมนุษย เพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในความคิดเห็นและ

เสนอแนะแนวทางการควบคุมตานจุลชีพในมนุษยอยางเหมาะสมตอไป 

 

 
 

 นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา ปจจุ บัน            

ประเทศไทยพบปญหาเชื้อดื้อยาเปนจํานวนมาก โดยมีรายงานการวิจัยประเมินผลกระทบสรุปวา ในแตละปมีคนไทย

ติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาประมาณ 88,000 คน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 38,000 คน ทั้งน้ีในดานเศรษฐกิจประมาณการ

วาประเทศไทยยังสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปญหาแบคทีเรียดื้อยาทั้งทางตรง และทางออมสูงถึง 6,000 และ 40,000 

ลานบาท ตามลําดับ ปญหาน้ีกําลังจะเปนวิกฤตดานสาธารณสุข หากไมไดควบคุมและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

ในขณะน้ี ทางกระทรวงสาธารณสุขกําลังดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพของ

ประเทศไทยที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหนวยงานที่มีพันธกิจ

ในการกํากับดูแลการกระจายและการใชยาตานจุลชีพ จึงเริ่มขับเคลื่อนกระบวนการทบทวนการจัดประเภทยา 

[Reclassification] ตามแนวทางสากล    ในการควบคุมยาปฏิชีวนะขององคการอนามัยโลก [World Health 

Organization : WHO]  โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอมาตรการควบคุมยาตานแบคทีเรียที่ใชสําหรับมนุษย เขาสู

ข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและ                      

เสนอแนะแนวทางการควบคุมยาตานจุลชีพในมนุษยอยางเหมาะสมตอไป 
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อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาว ตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในมิติดานเศรษฐกิจ การเขาถึงยาการ

ประกอบวิชาชีพของบุคลากร ดังน้ัน อย. จึงขอ “ขยายเวลา” ในการรับฟงความคิดเห็นกอนการตัดสินใจ จนกวาจะ

มีความชัดเจนในชุดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งมีแนวทาง    ในการลด

ผลกระทบทางลบที่รอบดาน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพของประเทศไทย ใน

ระหวางการขยายเวลารับฟงความคิดเห็นน้ี อย. จะดําเนินกระบวนการทําเวทีวิชาการระดมความคิดเห็นจากภาค

สวนตาง ๆ ใหกวางขวาง ทั้งนักวิชาการ ผูประกอบการวิชาชีพสาขาตาง ๆ เครือขายผูบริโภค ผูบังคับใชกฎหมาย 

สภาวิชาชีพ โดยหลังจากไดขอสรุปที่เหมาะสมแลวจะเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ

ยา แลวจึงประกาศใชตอไป  

 อย. ขอใหผูบริโภคมั่นใจ เน่ืองจากการขยายเวลาการรับฟงความคิดเห็นออกไปจะทําใหไดรับมาตรการที่

เหมาะสม และปฏิบัติไดจริง ภายใตบริบทของประเทศไทยในขณะน้ี เลขาธิการ อย. กลาวในที่สุด 
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